

# Quỹ Từ thiện Tình thương Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính

Ngày 31 tháng 12 năm 2013

The EY logo consists of the letters 'EY' in a bold, black, sans-serif font. The 'E' and 'Y' are connected at the top.

Building a better  
working world

Số tham chiếu: 61085157/16663833

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Hội đồng Quản lý Quỹ Từ thiện Tinh thương Thành phố Hồ Chí Minh**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ Từ thiện Tinh thương Thành phố Hồ Chí Minh ("Quỹ") được lập ngày 2 tháng 7 năm 2014 và được trình bày từ trang 5 đến trang 10 bao gồm bảng cân đối tài khoản tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, tổng hợp tình hình kinh phí, và báo cáo thu, chi hoạt động của Quỹ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và các thuyết minh báo cáo tài chính đi kèm.

### ***Trách nhiệm của Hội đồng Quản lý Quỹ đối với báo cáo tài chính***

Hội đồng Quản lý Quỹ chịu trách nhiệm về lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo phương pháp kế toán thực thu, thực chi như được trình bày tại thuyết minh số 3, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Hội đồng Quản lý Quỹ xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính Quỹ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### ***Trách nhiệm của Kiểm toán viên***

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Quỹ. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng của Hội đồng Quản lý Quỹ cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Building a better  
working world

### Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Quý vào ngày 31 tháng 12 năm 2013, tổng hợp tình hình kinh phí, và báo cáo thu, chi hoạt động của Quý cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được hoạch toán dựa trên cơ sở thực thu, thực chi phù hợp với Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 do Bộ Tài Chính ban hành về Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến hoạt động của Quý.

### Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Quý cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được Công ty kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính đó vào ngày 25 tháng 2 năm 2013.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Lê Quang Minh  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy CNDKHN kiểm toán  
Số: 0426-2013-004-1

Đinh Phú Anh Vũ  
Kiểm toán viên  
Giấy CNDKHN kiểm toán  
Số: 2714-2013-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 2 tháng 7 năm 2014